

ศธ.ไม่ยุ่งใส่-ไม่ใส่ชุดนร. ให้อิสระสถานศึกษาคิดเอง

นำเสนอเมื่อ : 24 ส.ค. 2560

“หมอธี”ยังไม่ขอคิดเรื่องควรมีหรือไม่มีชุดนักเรียน ด้าน ปลัดศธ.ชี้ระเบียบกระทรวงฯให้อิสระสถานศึกษาคิดเองได้ เผยที่ผ่านมาเคยมีการถกประเด็นนี้ แต่ผู้ปกครองหัวนึ่งเด็กแข่งกันแต่งตัวเป็นภาระค่าใช้จ่าย

วันนี้ (24 ส.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ไม่ต้องสวมใส่เครื่องแบบนักเรียน ว่า เป็นเรื่องของโรงเรียนสาธิตแห่ง มธ.ที่มีอิสระสามารถดำเนินการได้ ส่วนโรงเรียนอื่นๆ เช่น สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) หากทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เสนอมาตนก็จะพิจารณา ซึ่งการจะใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนต้องดีเบตกันอีกเยอะ เพราะมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าดี และฝ่ายที่เห็นว่าไม่ดี ตนยังไม่สามารถตอบได้

“เรื่องใส่ชุดนักเรียน หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนของนักเรียน สพฐ.ขณะนี้ยังไม่มีการคิดเรื่องนี้เลย ชุดนักเรียนขอให้มีใส่ครบทุกคนตอนเปิดเทอมก่อนเถอะ เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าต้องคนมีเงินก่อนถึงมาคิด คนที่หัวไม่มีอาหารกลางวันกิน ความเหลื่อล้ำยังมีอยู่เยอะ โรงเรียนที่ครูไม่ครบก็ยังมี ซึ่งผมขอสนใจเรื่องเหล่านี้ก่อน ยังไม่ขอคิดเรื่องควรมีหรือไม่มีชุดนักเรียน ทั้งนี้ ลูกผมเรียนอยู่อังกฤษก็ยังมีชุดนักเรียนเลย” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 จะมีเครื่องแบบกลางๆของแต่ละระดับ แต่ละประเภท และในระเบียบก็เปิดกว้างว่าหากทางสถานศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมอาจกำหนดเครื่องแบบที่แตกต่างออกไปได้ ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่งที่จะพิจารณา ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการพูดถึงเรื่องนี้กันแล้ว โดยบางคนที่บอกวาทาให้นักเรียนแต่งชุดอะไรก็ได้โดยอิสระ นักเรียนอาจจะแข่งกันแต่งชุดสวยๆ ไม่กล้าใส่ชุดซ้ำบ่อยๆ ก็จะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ ขณะเดียวกันหลายโรงเรียนที่ยังมีเครื่องแบบนักเรียนก็ต้องการดูแลในเรื่องความเป็นเอกภาพ ความเป็นระเบียบของสถานศึกษา อย่างไรก็ตามเรื่องใส่หรือไม่ใส่เครื่องแบบนักเรียนก็ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเด็ก เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่กระทบเรื่องการเรียน เรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่มีปัญหาอะไร ศธ.คงไม่เข้าไปยุ่ง

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 16.05 น.](#)

สื่ออาสาสมัคร มธ.เด็กมัธยมฯไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน

ผอ.โรงเรียนสาธิตมธ. แจง เด็กมัธยมไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน เป็นข้อตกลงร่วมกับผู้ปกครอง

ไม่มียูนิฟอร์มสะดวกต่อการทำกิจกรรม ปรับหลักสูตรจาก 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น 5กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้

จากกรณีที่มีการส่งข้อความผ่านทวิตเตอร์ ตั้งข้อสังเกตถึงเครื่องแต่งกายของนักเรียนมัธยมศึกษา ว่าไม่ต้องใส่เครื่องแบบนักเรียน นั้น น.ส.ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ ผอ.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นจะไม่มียูนิฟอร์มการแต่งกายเหมือนโรงเรียนทั่วไป แต่จะเป็นยูนิฟอร์มเฉพาะของโรงเรียนเอง คือ เสื้อยืดคอโพลี มีตราธรรมจักรอยู่ที่กระเป๋าด้านซ้าย ซึ่งนักเรียนจะใส่เฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี และวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเท่านั้น ส่วนวันอื่นๆก็ให้แต่งกายด้วยชุดไปรเวท ซึ่งเรื่องของการแต่งกายนั้นเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทางโรงเรียนกับผู้ปกครองตั้งแต่แรก เพราะทุกฝ่ายเห็นว่าการไม่มียูนิฟอร์มจะสะดวกต่อการทำกิจกรรม

ผอ.รร.สาธิต มธ. กล่าวต่อไปว่า

ส่วนจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนก็แตกต่างจากโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยยึดหลักการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมสร้างประสบการณ์ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนปรับจากรายวิชา 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น 5กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ ได้แก่ 1.กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2.กลุ่มมนุษย์และสังคม 3.กลุ่มสุขภาพและสุขภาพใจ 4.กลุ่มการสื่อสารและภาษา และ 5.กลุ่มสุนทรียะทางศิลปะ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการบูรณาการเนื้อหาในสาระวิชาอย่างครบถ้วน เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มครูผู้สอนจะผสมผสานเนื้อหาทั้ง 2วิชาเข้าด้วยกัน โดยไม่มีการแยกแยะเป็นวิชาใด แต่เป็นการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้เป็นสำคัญ ซึ่งนักเรียนก็มีความสุขและสนุกกับการเรียน

"หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่ง

มธ.ถูกออกแบบให้ครอบคลุมชุดความรู้ตามมาตรฐาน23ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางของ ศธ. ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ต้องการสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกรรมทางสังคม โดยผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างดีตัว และไม่นิ่งเฉยกับสภาวะหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความกล้าแสดงความคิดเห็น และเป็นผู้นำ เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีมิติ เป็นมนุษย์ที่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง สามารถถลงลึกในสิ่งที่รักจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นรากฐานสู่การต่อยอดไปยังการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข"ผอ.รร.สาธิตแห่ง มธ.กล่าวและว่า นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังเปิดชั่วโมงเรียน โดยเป็นชมรมให้เด็กได้เรียนวันละ1ชั่วโมง วันจันทร์ อังคารและพุธ ได้แก่ ชมรมอาร์ท ชมรมนวัตกร และชมรมทางด้านดนตรีหรือกีฬาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ อย่างไรก็ตามนักเรียนทุกคนจะต้องเรียนให้ครบทุกชมรม

ผอ.โรงเรียนสาธิตแห่ง มธ.กล่าวอีกว่า

รร.สาธิตแห่งมธ.จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ผ่านการดูแลของคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรก ทำให้ขณะนี้มมีนักเรียนระดับชั้นม.1จำนวน 102 คน และเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 15ส.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา2561ทางโรงเรียนก็มีแผนรับนักเรียนชั้นม.1จำนวน150คน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 11.24 น.](#)